



EB

หนทางส าหรับผู้ปกครอง

(Wege für Eltern)

ท่านกังวลใจเรื่องพัฒนาการของบุตรของท่านหรือ บุตรของท่านไม่ค่อยแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนหรือ ในครอบครัวท่านมีเรื่องหนักอกหนักใจหรือ บุตรของท่านประสบกับปัญหาในโรงเรียนหรือ เราพร้อมที่จะให้เป็นທີ່ปรึกษาของท่าน

การทะเลาะเบาะแว้ง ความต้อร้อน ไม่เชื่อฟัง ความรู้สึกหวาดกลัว หรือปัญหาเรื่องการเรียน ย่อมจะเป็นภาระส าหรับชีวิตครอบครัว และท าให้ผู้เป็นบิดามารดาของเด็กเกิดความไม่มั่นใจ บางทีครอบครัวของท่านอาจจะก าลังประสบปัญหาการแยกกันอยู่ หรืออาจจะก าลังอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยากอื่นๆ ซึ่งส่งผลถึงเด็ก หัวข้อต่างๆเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ครอบครัวมากมายหลายครอบครัวรู้จักดี เรายินดีจะช่วยเหลือท่านในเรื่องเหล่านี้

เราจะร่วมมือกันโดยวิธีต่อไปนี้

ในการสนทนาครั้งแรก เราจะพูดคุยกับท่านเพื่อท าความเข้าใจในประเด็นที่ท่านประสงค์ จะได้รับความช่วยเหลือ สิ่งที่เราสนใจก็คือประสบการณ์ของท่าน สิ่งท าท าให้ท่านเป็นกังวล รวมทั้งแนวทางของท่านในการแก้ไขปัญหา อาจเป็นไปได้ที่เราอาจจะพูดคุยกับบุตรของท่านเพียงล าดับด้วย หลังจากนั้น เราก็จะมาพูดคุยร่วมกันว่า มีหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ในกรณีที่สถานการณ์ยุ่งยาก เราสามารถจะให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือด้านการบ าบดจิตแก่ท่าน หรือบุตรของท่าน ในระยะยาวได้ หากจ าเป็นและหากท่านเห็นชอบ เราก็อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกรรม ให้ค าแนะน าด้วย ในกรณีที่เด็กมีปัญหาด้านการเรียนหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เราสามารถจะพูดคุยกับท่านและกับครูผู้สอน รวมทั้งก ำหนดมาตรการด้านการเรียนให้แก่บุตรของท่าน

ท่านสามารถวางใจได้

ส านักงานให้ค าปรึกษาด้านการอบรมเด็กของรัฐแบร์น (EB) เป็นส านักงานให้ค าปรึกษาที่ไม่ขึ้นกับใคร นักจิตวิทยาของเราเรียนจบมหาวิทยาลัยด้านจิตวิทยา และได้เรียนต่อด้านจิตวิทยาโรงเรียนและการให้ค าปรึกษาด้านการอบรมเด็ก นอกเหนือจากนั้นแล้ว นักจิตวิทยาของเราหลายคนยังได้ศึกษาเพิ่มเติมและมีคุณวุฒิด้านการท าบ าบดอีกด้วย นักจิตวิทยาของเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ การให้บริการเหล่านี้ส าหรับครอบครัว เยาวชน และโรงเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ส านักงานให้ค าปรึกษาด้านการอบรมเด็กของรัฐแบร์น จะดูแลเด็กตั้งแต่คลอด จนกระทั่งเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นกลาง

กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเรา

ผู้ปกครองและเยาวชน สามารถโทรศัพท์มาที่ส านักงานให้ค าปรึกษาประจำภูมิภาคที่ใกล้บ้านได้ ส าหรับกรณีที่บุตรของท่านมีปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาในโรงเรียน ขอให้ท่านพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับครูผู้สอนก่อน จากนั้น หากท่านเห็นชอบด้วย ครูก็จะท าท างหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังส านักงานให้ค าปรึกษาด้านการอบรมเด็ก เพื่อขอนัด หากการสนทนาเป็นภาษาเยอรมันเป็นสิ่งที่ยากส าหรับท่าน ทางเราจะยินดีมากหากท่านพาคคนที่สามารถช่วยแปลภาษาให้ท่านมาด้วย หากท่านไม่สามารถหาใครได้ เราก็จะจัดผู้แปลให้ท่าน

หาหนทางให้พบ

การให้ค าปรึกษาด้านการอบรมเด็กเป็นบริการของกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐแบร์น

www.be.ch/erziehungsberatung